

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC  
SỞ LAO ĐỘNG  
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2271 /SLĐTBXH - QLLVXH

Bình Phước, ngày 02 tháng 12 năm 2020

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 4366/UBND-TH ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc khẩn trương xem xét, trả lời kiến nghị cử tri. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến trả lời kiến nghị cử tri huyện Bù Đăng, Bù Đốp, cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng phản ánh thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) như hỗ trợ máy phát cỏ, điện, nước sinh hoạt,... Tuy nhiên, mức hỗ trợ tiền mua máy phát cỏ, tiền kéo điện như hiện nay là thấp, vì đây là hộ nghèo, nhiều hộ không có điều kiện ở gần đường nên 3 triệu đồng/hộ để kéo là không đủ. Đề nghị xem xét, nâng mức hỗ trợ để các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

**Trả lời:**

Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo là Chương trình đặc thù của tỉnh để tập trung, huy động mọi nguồn lực của tỉnh (nguồn vận động, nguồn của tỉnh và địa phương), thực hiện với mục đích hỗ trợ các nhu cầu theo nguyện vọng của hộ nghèo DTTS đăng ký tạo điều kiện cho họ thoát nghèo bền vững.

Trong quá trình tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2019, 2020, trong đó có định mức hỗ trợ của các nhu cầu như xây nhà, sửa nhà, điện, nước sinh hoạt, con giống, cây trồng, máy phát cỏ,... Trước khi tham mưu Kế hoạch Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã lấy ý kiến góp ý. Tuy nhiên, qua 2 năm tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không nhận được góp ý, đề xuất kiến nghị của các huyện, bao gồm UBND huyện Bù Đăng về định mức hỗ trợ. Do đó, mức hỗ trợ cho các hộ nghèo DTTS được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn tỉnh, cụ thể cho một số nhu cầu:

- Hỗ trợ nông cụ: máy phát cỏ: 2.100.000 đồng/hộ; máy cưa: 2.600.000 đồng/hộ; bình xịt thuốc: 2.000.000 đồng.

- Hỗ trợ kéo điện: hỗ trợ kéo điện lưới: 3.500.000 đồng/hộ (không phải 3.000.000 đ/hộ như cử tri phản ánh); hỗ trợ lắp điện mặt trời: 9.000.000 đồng/hộ.

- Hỗ trợ nước sinh hoạt: hỗ trợ đào giếng 15.000.000 đồng/giếng/hộ; hỗ trợ khoan giếng 30.000.000 đồng/giếng/hộ.

Hiện nay, để tham mưu thực hiện hỗ trợ năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1812/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 25/9/2020 về việc góp ý dự thảo hướng dẫn rà soát nhu cầu cần hỗ trợ cho hộ nghèo DTTS



năm 2021 và định mức hỗ trợ gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã lấy ý kiến góp ý. Đến nay, không có đơn vị nào góp ý cho dự thảo đề nâng định mức hỗ trợ (UBND huyện Bù Đăng không có văn bản góp ý).

Việc điều chỉnh định mức hỗ trợ hộ nghèo thuộc thẩm quyền Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng núi và biên giới giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Do vậy, đề nghị cử tri xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng kiến nghị nội dung trên đối với UBND huyện Bù Đăng để UBND huyện xem xét, tự cân đối định mức hỗ trợ giữa các địa bàn của huyện. Trường hợp không cân đối được thì có kiến nghị gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo xem xét, phê duyệt.

2. Cử tri xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp kiến nghị người không tham gia Bảo hiểm xã hội, khi đủ 80 tuổi thì nhà nước có chính sách hỗ trợ hàng tháng theo quy định. Còn người tham gia Bảo hiểm xã hội chỉ được nhà nước chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội, khi đến 80 tuổi cũng không được hưởng thêm chính sách hỗ trợ của nhà nước, như vậy là thiệt thòi. Đề nghị xem xét lại chế độ hỗ trợ cho người tham gia Bảo hiểm xã hội khi đủ 80 tuổi.

### Trả lời:

Căn cứ Điều 5, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định *người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:*

“a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng”.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì trường hợp người cao tuổi đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Trong điều kiện nguồn lực của nhà nước còn nhiều khó khăn, nên chính sách bảo trợ xã hội của Nhà nước chỉ có thể hỗ trợ một phần cho người cao tuổi không có nguồn thu nhập, nhằm giảm bớt khó khăn. Rất mong Quý cử tri chia sẻ, cùng chung tay để chăm sóc cho các đối tượng yếu thế, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị cử tri của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính gửi UBND tỉnh./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, QLLVXH (Hạnh-02).



**GIÁM ĐỐC**

*Huỳnh Thị Thùy Trang*

